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 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. 2562 
วันที ่ 15  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕62 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี 
ผู้มาประชุม 

1.  นายสมพร    พูลเปี่ยม  ประธานสภา 
2. นางสาวศศิกานต์  สิงห์ใส  ส.อบต.ม.1  
3. นายเหมันต์  แอ่นดอย ส.อบต.ม.2  
4. นายนิด   ดีประชา  ส.อบต.ม.2 
5. นายประทีป  หลวงจันทร์ ส.อบต.ม.3 
6. นายสิทธิณัฐ  บัวผัน  ส.อบต.ม.4 
7. นายวลาชัย  นินขลัง  ส.อบต.ม.5 
8. นางสาวพิชชา  สัตย์ค า  ส.อบต.ม.5  
9. นายภูทอน  อ่อนนุ่ม  ส.อบต.ม.6 
10.  นายอ านาจ  พรมจันทร์ ส.อบต.ม.7 
11. นายดิเรก  ภู่คง  ส.อบต.ม.7 
12. นายจิรัฎฐ ์  ฐิติพงษ์ภักดิ์ ส.อบต.ม.8 
13. นางทองสุข  แก้วสะแสน ส.อบต.ม.9  
14. นายวาดีพอ    รักไทย  ส.อบต.ม.10 
15. นายสมบัติ  สาโคตรวรรณ์ ส.อบต.ม.12 
16. นางฉลอง  กลิ่นซ้อน ส.อบต.ม.12 
17. นายทุเรียน  วงราชบุตร ส.อบต.ม.13 
18. นายมาลัย  อยู่ดี  ส.อบต.ม.14  
19. นายบุญเลิศ  ข าวงค์  ส.อบต.ม.15  
20. นายฮม   สระทองหน ส.อบต.ม.16 
21. นายทองดี  ยิ้มละมัย ส.อบต.ม.16  
22. นายประดิษฐ  สุกน้อย  ส.อบต.ม.17 
23. นายจง   สีบัวลา  ส.อบต.ม.18 
24. นายสัมผัส  เมลกุล  ส.อบต.ม.18 
25. นายมนตรี  อ่ิมสมบัติ ส.อบต.ม.19 
26. นายวิทยา  หาญมนตรี ส.อบต.ม.20 
27. นายพยุง   พ่ึงช้าง  ส.อบต.ม.20 
28. นายไพรัตน์  มีชัย  ส.อบต.ม.21 
29. นายบุญส่ง  อุ่นชาวนา ส.อบต.ม.21  
30. นางวันเพ็ญ  มุมมาลา  ส.อบต.ม.22 
31. นายล าพูน  จุ่นพันธ์  ส.อบต.ม.22  
32. นางสาวน้ าเพชร  กิ่มไร้  ส.อบต.ม.23 
33. นายอดุลย์  บ ารุงจิตร ส.อบต.ม.24  
34. นางปภาวรินท์  อชิตพล  ส.อบต.ม.25 
35. นางล าคลอง  กองแก้ว  ส.อบต.ม.๒๕ 
36. นายวินัย   พรมมาตร เลขานุการสภาฯ 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสมนึก  เฮียนตัน  รองประธานสภา ลา 
2. นายประกิต  คงบุญ  ส.อบต.ม.1 ลา 
3. นายวิโรจน ์  บุญต่อ  ส.อบต.ม.3 ลา 
4. นางสาววณิชชากร น่วมถนอม ส.อบต.ม.8 ลา 
5. นายไพบูลย์  แซ่จ้าง  ส.อบต.ม.10 ลา 
6. นายบุญยงค์  เชียงปา  ส.อบต.ม.11 ลา 
7. นายปรีชา  ยุทธพันธ์ ส.อบต.ม.13 ลา 
8. นายประทวน  นิลรัตนานนท์ ส.อบต.ม.15 ลา 
9. นายสมบูรณ์  พุทธัง  ส.อบต.ม.24 ลา  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวมัชฌิมา  จันทราภรณ์ นายก อบต. 
2. พ.จ.อ. สังคม  แจ่มหม้อ หัวหน้าส านักปลัด 
5. นางระพีพร  ไพโรจน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
6. พ.อ.อ. สมปอง  ทองเชื้อ  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น.   
นายสมพร  พูลเปี่ยม   สวัสดีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน   
(ประธานสภาฯ)  ผมนายสมพร พูลเปี่ยม ประธานสภาฯ ขอเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจ าปี พ.ศ. 2561  

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 มีสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมประชุมจ านวน 36 ท่าน ขาด 0 ท่าน ลา 9 ท่าน    
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
 - ไม่มี – 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562   

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เชิญท่านเลขานุการสภาฯ 
นายวินัย พรมมาตร เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายวินัย  
(เลขานุการสภาฯ) พรมมาตร ส.อบต. ม.6 ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ 

สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562 วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุม โดยพิจารณาทีละหน้าหากมีข้อผิดพลาดหรือต้องการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมก็ขอให้แจ้ง  
(พิจารณาจากหน้าที่ 1 – 19)  

นายสมพร  พูลเปี่ยม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติมและแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4  
(ประธานสภาฯ) ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 หรือไม่ ขอเรียนเชิญ 
นายวิทยา หาญมนตรี   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสิทธิณัฐ บัวผัน ส.อบต.ม.4  
(ส.อบต.ม.20) ขอให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ ฉบับดังกล่าวในหน้าที่ 8 บรรทัดที่ 1 และ 2 นับจากบรรทัด

ท้ายสุดที่ท่านนายกได้ชี้แจง หมู่ที่ 20 “บ้านคลองแตง”  ขอให้แก้ไขเป็น “บ้านคลองแตงโม” ค าว่า 
“เค้า” ไม่ใช่ภาษาทางราชการขอให้ท่านเลขานุการสภาฯ ได้แก้ไขให้ถูกต้อง  

นายสิทธิณัฐ บัวผัน   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสิทธิณัฐ บัวผัน ส.อบต.ม.4  
(ส.อบต.ม.4) ขอให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ ฉบับดังกล่าว ในการลงมติที่ประชุมสภาฯ ระเบียบวาระที่  3.1 

พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากเดิมเป็น “ที่ประชุมมี
มติเห็นชอบ 34 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 3 เสียง (นายสมพร พูลเปี่ยม, นายสมนึก เฮียนตัน 
และนายวินัย พรมมาตร)” ขอให้แก้ไขเป็น “ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ 34 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งด
ออกเสียง 5 เสียง เนื่องจากผมและท่านสมบูรณ์ พุทธัง ส.อบต. ม. 24 บ้านใหม่ใช่มงคลก็งดออกเสียง 
และขอให้ระบุชื่อผู้ที่งดออกเสียงในรายงานการประชุมสภาฯ ด้วย 
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นายสมพร  พูลเปี่ยม ตามท่ีท่าน ส.อบต.ม. 4 ท่านสิทธิณัฐ บัวผัน ขอแก้ไขมติที่ประชุมสภาฯ ระเบียบวาระท่ี 3.1 พิจารณา  
(ประธานสภาฯ)  อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น ให้มีการแก้ไขเป็น ดังนี้ “ที่

ประชุมมีมติ เห็นชอบ 34 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 5 เสียง (นายสมพร พูลเปี่ยม, นาย
สมนึก เฮียนตัน,นายวินัย พรมมาตร, นายสิทธิณัฐ บัวผัน และนายสมบูรณ์ พุทธัง)” มีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดต้องการเพ่ิมเติมหรือแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี  
พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาฯ 
หากท่านสมาชิกสภาฯ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าวขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ 36 เสียง  ไม่เห็นชอบ - เสียง   
ระเบียบวาระท่ี  ๓     เรื่องเพื่อพิจารณา 
นายสมพร  พูลเปี่ยม ระเบียบวาระท่ี 3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอต่ออายุใบอนุญาตดูดทราย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
(ประธานสภาฯ) คุ้มโชคชัย (โดยนายจ าปา คุ้มยิ้ม) ในพ้ืนที่หมู่ที่ 7 ต าบลโกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.ก าแพงเพชร ขอเชิญ

ท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 บ้านหนองวัวด า ซึ่งเป็นเจ้าของพ้ืนที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ว่าการ
ประกอบกิจการท่าดูดทรายของห้างหุ้นส่วนจ ากัดคุ้มโชคชัย (โดยนายจ าปา คุ้มยิ้ม) มีผลกระทบต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของชาวบ้านหรือไม่ 

นายอ านาจ พรมจันทร์   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายอ านาจ พรมจันทร์ ส.อบต.ม.7  
(ส.อบต.ม.7) บ้านหนองวัวด า การประกอบกิจการท่าดูดทรายของห้างหุ้นส่วนจ ากัดโชคชัย (โดยนายจ าปา คุ้มยิ้ม)  

ไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 7 บ้านหนองวัวด า 
นายสมพร  พูลเปี่ยม ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 21 บ้านหนองบง เป็นพื้นที่ข้างเคียนได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ว่าการ 
(ประธานสภาฯ) ประกอบกิจการท่าดูดทรายของห้างหุ้นส่วนจ ากัดคุ้มโชคชัย (โดยนายจ าปา คุ้มยิ้ม) มีผลกระทบต่อชีวิต

ความเป็นอยู่ของชาวบ้านหรือไม่ 
นายไพรัตน์ มีชัย   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายไพรัตน์ มีชัย ส.อบต.ม.21  
(ส.อบต.ม.21) บ้านหนองบง การประกอบกิจการท่าดูดทรายของห้างหุ้นส่วนจ ากัดโชคชัย (โดยนายจ าปา คุ้มยิ้ม) ไม่มี

ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ ดังที่ท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 รายงาน 
นายสมพร  พูลเปี่ยม ขอเชิญเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพีชี้แจงเพ่ิมเติมเรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบการ  
(ประธานสภาฯ) ขอต่ออายุใบอนุญาตดูดทราย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คุ้มโชคชัย (โดยนายจ าปา คุ้มยิ้ม) ในพ้ืนที่หมู่ที่ 7 

ต าบลโกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.ก าแพงเพชร ขอเชิญ 
พ.จ.อ. สังคม แจ่มหม้อ เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม พ.จ.อ.สังคม  
(หัวหน้า สป.) แจ่มหม้อ หัวหน้าส านักปลัด การขอต่อใบอนุญาตดูดทราย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คุ้มโชคชัย เป็นกรณีเดิม 

ที่มีการขอความเห็นชอบจากสภาฯ เป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ. 2546 ข้อ 18 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาต     
ให้ดูดทรายให้ค านึงถึง (2) ในด้านการปกครอง เช่น ความเดือดร้อนของราษฎร ความเสียหายทาง
เศรษฐกิจหรือทรัพยากรธรรมชาติ ให้ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 26 
ใบอนุญาตให้ดูดทรายให้มีก าหนดเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต ผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุ
ใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอต่อนายอ าเภอ หรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอท้องที่ซึ่งที่ดินที่
ขออนุญาตดูดทรายตั้งอยู่ส่วนอ าเภอ หรือกิ่งอ าเภอที่รัฐมนตรีประกาศยกเลิกอ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอ 
หรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอตามความใน มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ แก้ไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528 แล้วให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หรือเจ้า
พนักงานที่ดินจังหวัดสาขาแล้วแต่กรณีก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน  เมื่อได้ยื่นค าขอ
ดังกล่าวแล้วจะประกอบกิจการต่อไปก็ได้จนกว่าจะได้รับค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น  
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๔ 
 

การขอต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคสอง หากผู้ได้รับอนุญาตไม่ยื่นค าขอภายในก าหนดเวลาดังกล่าว    
ให้ถือว่าผู้ได้รับอนุญาตไม่ประสงค์จะขอต่อใบอนุญาต ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งให้สภาฯ ได้ทราบนั้น  
ขอให้สภาฯ ได้พิจารณา  

นายสมพร  พูลเปี่ยม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องเพ่ิมการสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
(ประธานสภาฯ) สภาฯ ระเบียบวาระที่ 3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอต่ออายุใบอนุญาตดูดทราย ห้างหุ้นส่วน

จ ากัด คุ้มโชคชัย (โดยนายจ าปา คุ้มยิ้ม) ในพ้ืนที่หมู่ที่ 7 ต าบลโกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.ก าแพงเพชร 
หากท่านสมาชิกสภาฯ เห็นชอบขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ 36 เสียง  ไม่เห็นชอบ - เสียง   
ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่องอ่ืนๆ 
นายสมพร  พูลเปี่ยม ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ ท่านใดต้องการจะแจ้งเรื่องอ่ืนๆ ให้สภาฯ ได้รับทราบเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญ  
(ประธานสภาฯ) ระเบียบวาระที่ 4.1 แจ้งเพ่ือทราบเรื่องแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เชิญ

เจ้าหน้าที่ชี้แจง 
นางระพีพร ไพโรจน์ เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางระพีพร 
(นักวิเคราะห์นโยบายฯ) ไพโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (บรรยายตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1) 
นายสมพร  พูลเปี่ยม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ต้องการสอบถาม ถ้าไม่มีระเบียบวาระต่อไป ระเบียบวาระท่ี 4.2 แจ้งเพ่ือทราบ 
(ประธานสภาฯ)  เรื่องรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 และผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจง 

นางระพีพร ไพโรจน์ เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางระพีพร 
(นักวิเคราะห์นโยบายฯ) ไพโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (บรรยายตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2) 
นายสมพร  พูลเปี่ยม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ต้องการสอบถาม ถ้าไม่มีระเบียบวาระต่อไป ระเบียบวาระท่ี 4.3 แจ้งเพ่ือทราบ 
(ประธานสภาฯ) เรื่องการลดยอดลูกหนี้ค้างช าระ กรณีองค์กรปกครองส่วนถิ่นจัดเก็บข้อมูลลูกหนี้ค้างช าระโดยไม่มีมูลหนี้

หรือจัดเก็บข้อมูลผิดพลาดต าบลโกสัมพี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจง 
พ.อ.อ.สมปอง ทองเชื้อ เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมพันจ่าอากาศเอก 
(จพง.จัดเก็บรายได้)  สมปอง ทองเชื้อ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน ขอแจ้งเพ่ือทราบต่อสภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลโกสัมพี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4772 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2552 
เรื่องหลักเกณฑ์การจ าหน่ายหนี้สูญ การลดยอดลูกหนี้ค้างช าระและวิธีการบันทึกบัญชีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 2 การลดยอดลูกหนี้ค้างช าระกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูล
ลูกหนี้ค้างช าระโดยไม่มีมูลหนี้หรือจัดเก็บข้อมูลผิดพลาด และได้บันทึกบัญชีเป็นรายได้ประจ าปีไว้แล้ว
ท าให้มียอดลูกหนี้ไม่ตรงตามความเป็นจริง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับลดยอดลูกหนี้ค้างช าระ
ตามความเป็นจริงได้ โดยให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ และแจ้งสภาท้องถิ่นทราบ อ าเภอโกสัมพีนคร 
มีค าสั่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกเลิกการจัดเก็บภาษีบ ารุ งท้องที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขต
อุทยานแห่งชาติ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง และที่สาธารณประโยชน์ของอ าเภอโกสัมพี
นครตามหนังสืออ าเภอโกสัมพีนคร ที่ กพ 0037.7/ว112 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เพ่ือป้องกัน
มิให้บุคคลอ้างสิทธิ์การครอบครองในที่ดินซึ่งอยู่ในเขตดังกล่าว ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพีได้
ประกาศยกเลิกการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง และที่สาธารณประโยชน์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 แต่ด้วยขั้นตอนการตรวจสอบ
ไม่สามารถลดยอดลูกหนี้ค้างช าระได้ทันเนื่องจากที่ดินที่ยื่นแบบ ภบท. 5 ไว้ มีที่ดินที่จัดเก็บได้ตาม
กฎหมายได้และจัดเก็บไม่ได้รวมกันอยู่จึงจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบจึงได้ท าการตั้ งลูกหนี้
ค้างช าระไว้ก่อน แล้วด าเนินการตามขั้นตอนคือ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพ่ือจ าหน่าย
ภาษีบ ารุงท้องที่ค้างช าระเกินกว่า 10 ปี และกรณีที่เก็บจากที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่ดินที่ทาง



๕ 
 

ราชการสงวนไว้เป็นที่เลี้ยงสัตว์ ที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน ได้ด าเนินการ
สอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว มีที่ดินไม่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ทางที่ดิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  
มีจ านวน 6,125 ราย เป็นเงินภาษีค้างช าระ 364,205.80 บาท (สามแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยห้า
บาทแปดสิบสตางค์ ไม่มีเอกสารสิทธิทางที่ดิน และได้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติแล้วตามเรื่องขออนุมัติ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี ที่หนังสือ กพ 71002/792 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562  
ขอแจ้งเพ่ือทราบเพียงเท่านี้ 

นายสมพร  พูลเปี่ยม มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเรื่องการลดยอดลูกหนี้ค้างช าระเรียนเชิญ ถ้าไม่มี 
(ประธานสภาฯ) ผมมีเรื่องน าเรียนให้สภาฯ ได้รับทราบ เรื่องโครงการจากท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขอผ่านสภาฯ 

ไม่มีการลงมติ โครงการผันน้ าจากคลองวังเจ้าสู่คลองอ้ายเบี้ยในพ้ืนที่หมู่ที่ 17 บ้านดงซ่อม และหมู่ที่ 
25 บ้านเนินมะกอกน้อย ไม่ทราบว่าโครงการนี้มีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอให้บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาด้วย งบประมาณในการด าเนินการเป็นของกรมชลประทาน อีกหนึ่งเรื่องผมได้รับการสอบถาม
จากท่านผู้ใหญ่บ้านแต่ไม่ขอเอ่ยนามได้ถามผมว่าถ้าสมาชิกสภาฯ ในหมู่บ้านของผมไม่ได้เข้าร่วมประชุม
จะไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณถึงแม้ว่าจะผ่านมติที่ประชุมสภาฯ ไปแล้ว ต้องเข้าไปคุยกับผู้บริหาร 
ผมไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดไปให้ข้อมูลแบบนั้น ผมก็ได้ตอบท่านผู้ใหญ่ไปว่าทุกโครงการที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาฯ จะได้รับงบประมาณทุกโครงการ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องแจ้งเพ่ิมเติม 
หรือจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเรียนเชิญ หากไม่มีผมขอปิดการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ ขอขอบคุณ
ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม   

ปิดประชุมเวลา  12.00 น. 

        (ลงชื่อ)                    วินัย  พรมมาตร           ผู้บนัทึกรายงานการประชุม 
(นายวินัย  พรมมาตร) 

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี 

              (ลงชื่อ)         - 
(นายสมพร  พูลเปี่ยม) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี 

ผู้ตรวจรายงานการประชุมถูกต้องแล้ว 

                                    (ลงชื่อ)                วิทยา  หาญมนตรี           ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายวิทยา  หาญมนตรี) 

                                                             สมาชิก อบต.หมู่ที่ 20      
 
                            (ลงชือ่)                   ปรีชา  ยุทธพันธ์           กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                           (นายปรีชา  ยุทธพันธ์) 
                                                              สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13                               
 
                                       (ลงชื่อ)                   เหมันต์  แอ่นดอย        เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

     (นายเหมันต์  แอ่นดอย) 
                                                                สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 


